

ข่าวประชาสัมพันธ์

# “แนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง

## ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่”



สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่” นำโดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดร.อรสา ภาววิมล) และศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพฯ



โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามผลลัพธ์ของมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน ผลการดำเนินงานของหลักสูตรมีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เกิดผลลัพธ์ผู้เรียนตาม DOE (Desired Outcomes of Education) และมาตรฐานด้านอื่นๆ ที่มาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งสิ้น 692 คน โดยแบ่งออก ตามภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

### ☀️ ภาคกลาง

**ครั้งที่ 1** วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ จำนวน 200 คน

**ครั้งที่ 2** วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ จำนวน 153 คน

### ☀️ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

**ครั้งที่ 3** วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 128 คน

### ☀️ ภาคเหนือ

**ครั้งที่ 4** วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 117 คน

### ☀️ ภาคใต้

**ครั้งที่ 5** วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 94 คน



“แนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง  
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่”



สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 226 สถาบัน แบ่งเป็น 1) สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 33 แห่ง 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 4) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 66 แห่ง และ 5) สถาบันอุดมศึกษาออกสังกัด 80 แห่ง



สรุปสาระสำคัญของการประชุม ประกอบด้วย 1) มาตรฐานการอุดมศึกษาและการนำไปสู่การปฏิบัติ 2) การบริหารระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ และการรายงานผลการประเมินตนเอง





เพื่อนำสู่การพัฒนาการจัดทำรายงานผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online โดยมีเนื้อหาสาระที่ต้องรายงานประกอบด้วย

1. การรายงานการกำกับมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลการดำเนินการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) ของแต่ละหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา
  2. การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องรายงานข้อมูลพื้นฐาน และผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
    - 2.1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง
    - 2.2 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ระบุว่าผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยระบุตามตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดในมาตรฐานแต่ละด้าน ทั้งนี้ให้แนบเอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบ
    - 2.3 หากการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษามีแผนดำเนินการปรับปรุงอย่างไร และหากดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแล้ว สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร
- นอกจากนี้ยังมีการถาม-ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา จะได้นำเสนอประเด็นถาม-ตอบดังกล่าวเผยแพร่ใน website ของสำนักฯ ต่อไป

